

ซีเอ เทคโนโลยีตั้ง ออตโต เบิร์กส เป็น CTO คนใหม่ อดีตมือดีผู้ก่อตั้ง Xbox มาดูแลงานวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีระยะยาว

ซีเอ เทคโนโลยีตั้ง ออตโต เบิร์กส เป็น CTO คนใหม่อดีตมือดีผู้ก่อตั้ง Xbox มาดูแลงานวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระยะยาว

ซีเอ เทคโนโลยีประกาศแต่งตั้ง ออตโต เบิร์กส (Otto Berkes) เป็น CTO หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีคนใหม่ โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2015 นี้เป็นต้นไป โดยจะทำงานที่สำนักงานสาขานิวยอร์กและรายงานขึ้นตรงกับ CEO ไมค์ เกร็กกัวร์

“ออตโต เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และเป็นนักเขียนโค้ดโปรแกรมตัวจริงมาแต่ไหนแต่ไร จัดเป็นคนที่ยากเพราะมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ทางเทคนิค และความเป็นผู้นำพร้อมอยู่ในตัว” ไมค์ เกร็กกัวร์ CEO บริษัทซีเอเทคโนโลยีกล่าว และเสริมว่า “ออตโตยังเชื่อมั่นในการเน้นที่ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า และงานวิศวกรรมล้ำยุคจะนำซีเอ เทคโนโลยีก้าวไปสู่ ยุคใหม่ที่เหนือกว่าทางด้านนวัตกรรม พวกเราทางนี้ต่างดีใจที่ได้ต้อนรับเขาเข้ามาร่วมงานกับพวกเรา”

ล่าสุด ออตโต เบิร์กส ได้รับตำแหน่ง CTO ของบริษัท HBO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา HBO GO® รวมทั้งบทบาทในด้าน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีเดีย ธุรกิจภายในบริษัท และการบริหารงานทางด้านเทคโนโลยี ในระหว่างการดำเนินงานของเขา HBO GO® ได้กลายเป็นหนึ่งในบริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐ

ก่อนหน้านี้จะมาร่วมงานกับ HBO เขาได้ทำงาน ที่บริษัทไมโครซอฟท์ เป็นเวลายาวนานกว่า 18 ปี และเป็น 1 ใน 4 ของผู้ก่อตั้ง Xbox และเขาได้ผ่านงาน ระดับอาวุโสด้านต่างๆในบริษัท ไมโครซอฟท์ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาวุโส นักสถาปัตยกรรมระบบและผู้จัดการทั่วไปในระดับปาร์ตเนอร์ นอกจากนี้เขายังมีบทบาทความรับผิดชอบที่สำคัญในบริษัททางด้านอื่นๆ อาทิเช่น เป็นผู้นำในการพัฒนา DirectX และ OpenGL ซึ่งเป็นเทคโนโลยี กราฟฟิกในระบบ Windows รวมทั้งพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบโมไบล์และหน้าจอใช้งานสำหรับ Microsoft Research รวมทั้งร่วมผลักดันงานพัฒนาระดับสูง โดยขึ้นตรงกับ Ray Ozzie ซึ่งเป็น หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของบริษัท ไมโครซอฟท์

ก่อนหน้านี้ ในตอนต้นของอาชีพการงาน เขาเคยผ่านงานเป็นนักพัฒนาอาวุโสทั้งในบริษัท Autodesk และ

Vermont Microsystems

ออตโต เบิร์กส จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Middlebury College ในเมืองVermont และปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย University of Vermont นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ จดสิทธิบัตรเจ็ดรายการ ในแง่การดีไซน์ การมีปฏิสัมพันธ์กับยูสเซอร์ และงานคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

“ช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับซีเอ เทคโนโลยี เพราะว่า บริษัทนี้กำลังสร้างพัฒนาโปรดักต์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท” ออตโต เบิร์กส พร้อมบอกว่า” ในฐานะ CTO ผมตั้งใจที่จะทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่โดดเด่นของซีเอ เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานพัฒนาโปรดักต์ต่างๆ ที่จะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่อไป และหวังที่จะเริ่มงานโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com